

TMI การันตีงบประมาณปี 62 พลิกกำไร

● ลั่น 3 ปีทุ่มลงทุนปีละ 700 ล้าน ดันกำลังผลิต 50 MW

“ธีระมงคลฯ” เดินหน้าลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้า วางเป้า 3 ปี ดันกำลังการผลิตฟ่ง 50 MW คาดเพิ่มปีละ 10-15 MW ทุ่มงบลงทุน 700 ล้านบาทต่อปี หลังคว้าโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 1.40 MW เล็งบูกรายได้ไตรมาส 3 นี้ มั่นใจปี 2562 พลิกทำกำไร

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI เปิดเผยว่า จากที่มีการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทำให้บริษัทวางเป้าหมายภายใน 3 ปี (2562-2564) จะมีกำลังการผลิตจากธุรกิจโรงไฟฟ้าประมาณ 50 เมกะวัตต์ (MW) โดยคาดว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 10-15 เมกะวัตต์ต่อปี ใช้งบลงทุนประมาณ 700 ล้านบาทต่อปี จึงมั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทจะพลิกกลับมาทำกำไรได้

โดยเมื่อเดือน ส.ค. 2561 บริษัทได้มีการเข้าลงทุนธุรกิจพลังงาน ซึ่งให้บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนซื้อหุ้น 100% ในบริษัท กรีน เซฟวิง เอนเนอร์ยี ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.40 เมกะวัตต์ ใน จ.ชุมพร มูลค่ารวมประมาณ 80 ล้านบาทแล้ว หลังตรวจสอบมูลค่าสินทรัพย์ (Due Diligence) เห็นว่าเหมาะสม จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่กลางไตรมาส 3/2561 ก่อนจะมีการรับรู้รายได้เต็มไตรมาส



ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร

ตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 เป็นต้นไป

ขณะที่แหล่งเงินทุนในการลงทุนดังกล่าว จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด จำนวน 5 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากบริษัทประมาณ 74.99 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเงินกู้ 10 ปี สำหรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ธุรกิจพลังงานจะส่งผลให้บริษัท มีการเติบโตที่ดีในอนาคต คาดว่ามีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) มากกว่า 30% ขณะเดียวกัน บริษัทยังมองหาโครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่มีใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อยู่แล้ว คาดว่าจะมีความชัดเจนเร็ว ๆ นี้

ส่วนธุรกิจเดิม ซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิต และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลอดไฟ และโคมไฟ ให้แก่ลูกค้า ที่ผ่านมามีได้รับผลกระทบมากจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หรือ disruptive technology ส่งผลให้บริษัทขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้มีการเริ่มทยอยลดการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างจากโรงงาน และหันมานำเข้าสินค้ามาจำหน่ายแทน

นอกจากนี้ ในส่วนของโรงงานจะเริ่มหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับระบบแสงสว่างเข้ามาเพิ่ม อย่างการไปผลิตสินค้าอย่างอื่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกขึ้นรูป เพราะทางบริษัทมีเครื่องจักรสามารถทำได้หลังจากที่มีการยุบไลน์การผลิตลงไปบางส่วน ■